



ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พฤศจิกายน 2559

เชฟรอนคว้า 3 รางวัลซีเอสอาร์ดีเด่น จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รวมถึงรางวัลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง



เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้รับ 3 รางวัล จากงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2559 (AMCHAM CSR Excellence Awards 2016) จัดโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ได้แก่ รางวัลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Award) ซึ่งจัดขึ้นพิเศษเป็นครั้งแรกในปีนี้เป็นที่ยกย่องพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช จากความสำเร็จของโครงการ “รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” และรางวัลโครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยม (Best in Class Award) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเช่นกัน จากโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ซึ่งมุ่งพัฒนาการศึกษาด้านสะเต็มให้เยาวชนไทย รวมถึงรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น “ระดับทอง” จากการดำเนินนโยบายเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมคอนราด โดยนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร เชฟรอนประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนรับมอบทั้ง 3 รางวัล จากนายกลิน ทาวน์เซนต์ เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และนาย มาร์ค คอฟแมน รองประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ในปีนี้ จากบริษัทผู้ร่วมส่งโครงการเข้าร่วมประกวดทั้งหมด เชฟรอนประเทศไทยชนะรางวัลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Award) จากโครงการ “รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ในฐานะโครงการที่มีความโดดเด่นที่สุดในการสืบสานพระราชปณิธาน และได้น้อมนำพระราชดำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการ ดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง ในขณะที่โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ได้รับรางวัลเพื่อสังคมยอดเยี่ยม (Best in Class Award) ในฐานะโครงการที่มุ่งพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ด้วยการยกระดับการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม ให้กับนักเรียนทั่วประเทศ

นอกจากนี้ เชฟรอนยังได้รับการยกย่องในประเภทบริษัท “ระดับทอง” ที่มีความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นปีที่ 3 นับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง